



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๒ มูลค่าข่าว ๔๗๕,๐๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทาสขู่! งดซื้อข้า

‘ก่อแก้ว’ นำค่านิยม.เหลื่อม/ไอ้คนหนุนทุกฉบับที่พาพอกลับ

ไทยโพสต์ • วิปรัฐบาล-ส.ส.เลื้อยแดงขวาง กวนเหล็กลักโกในพรรคเพื่อไทย-สภฯ เอา ร่าง กม.ปรองดองขายพ่วงร่วมกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยันเอาารวมกันไม่ได้ “วรชัย” ย้ำไม่ขัดข้องเหมาเชิง แต่ต้องช่วยแดงติดคุกก่อน ฟาก “ก่อแก้ว” ขวางสุดลิ้ม เตือนเปิดศึกรอบด้าน ผลักมิตรออกจากฝั่ง ปลุกคนในพรรคไม่ไหวตหนุน คิว 108 เวทีปรองดอง เน้นห้ามพูดเหลือง-แดง

ความคืบหน้าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติปรองดอง พ.ศ... ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี และ 163 ส.ส.

เพื่อไทย ที่มีแนวคิดของแกนนำ ส.ส.ที่ลารายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง อย่างนายสุรจิตร์ ยนต์ตระกูล ส.ส.มหาสารคาม ที่จะเสนอต่อพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ดูความเป็นไปได้ในการนำร่าง พ.ร.บ.ปรองดองไปพิจารณาพ่วงกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองของ 42 ส.ส.เพื่อไทย ที่อยู่ในระเบียบวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นวาระแรกค้างอยู่ในตอนนี้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะทำให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรองดองเร็วขึ้น

นายอำนาจ คสิ่งผา ส.ส.สพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย

อ่านต่อหน้า 12

ทาสขู่! งดซื้อ

และร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีนั้น เวลานี้ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของนายวรชัยขณะนี้ ได้มีการบรรจุเป็นวาระแรกในการพิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญในเดือน ส.ค.ไปแล้ว ตอนนีพรรคก็จะต้องยึดร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของนายวรชัยเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองของ ร.ต.อ.เฉลิม หากจะมีการพิจารณา จะต้องขอมติจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า ใช่ จะต้องขอมติจากพรรค เมื่อถามว่ามีการระบุว่าอาจมีการนำร่างทั้งสองฉบับมาพิจารณารวมกันได้ ในหลักการทำได้หรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า อยู่ที่ว่าในสภาจะเอาร่างของใครเป็นหลัก ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คงต้องขอมติจากสภาว่าจะยึดร่างของใครเป็นหลัก

เมื่อถามถึงกรณีที่น่ายพิรหันธุ์ พาสุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย ระบุว่าจะขอเลื่อนร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง ของ ร.ต.อ.เฉลิม ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน นายอำนาจกล่าวว่า คงไม่ชนกับร่างของนายวรชัย เพราะเนื้อหาสาระต่างกัน ส่วนที่คนเลื้อยแดงออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ปรองดองนั้น คงจะต้องทำความเข้าใจ เพราะ ส.ส.อยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีความรักความสามัคคีกัน และให้ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ตรงนี้คือเป้าหมายเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่ที่จะต้องมาช่วยกัน

นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย แกนนำเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรม กล่าวอีกครั้งโดยยอมรับว่า ได้ลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ปรองดองจริง ร่วมกับ ส.ส.อีกหลายคนที่ไม่ได้ลงชื่อเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นการลงชื่อเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเท่านั้น แต่กฎหมายจะได้รับการเห็นชอบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสียงในสภา ที่ผ่านมาก็เมื่อเราขอให้ ส.ส.ที่สนับสนุน พ.ร.บ.ปรองดองเห็นชื่อให้ เขาก็เห็นให้ เมื่อเขาเห็นให้เราแล้ว จะไม่เห็นให้เขาได้อย่างไร ต้องฟังพากัน ซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพในพรรค คนพรรคเดียวกัน ไม่อยากให้ขัดแย้งหรือทะเลาะกันว่ากฎหมายของใครดีกว่า

“ทำไมต้องไปถูกขาดตัวจะเอาฉบับใดไม่เอาฉบับใด ส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์เสนอและเห็นชื่อสนับสนุนได้ทุกคน เพราะไม่ใช่กฎหมายเสียหาย แต่เป็นกฎหมายช่วยประชาชน

ส่วนข้อกังวลว่าจะมีการนำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมมารวมกับร่าง พ.ร.บ.ปรองดองนั้น ทำไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมายคนละฉบับหลักการและเหตุผลต่างกัน ต้องพิจารณาแยกกันคนละฉบับ รวมร่างกันไม่ได้ หากพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมเสร็จแล้ว มีการพิจารณาให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนแล้ว จะมาพิจารณา พ.ร.บ.ปรองดองต่อ เพื่อนิรโทษกรรมให้แกนนำทุกสี ก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องได้รับการยินยอมจากคนเลื้อยแดงและฝ่ายที่คัดค้านทุกกลุ่มก่อน ส่วนการจะขอมติพรรคให้เลื่อน พ.ร.บ.ปรองดองมาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรค แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขณะนี้พรรคมีมติสนับสนุน

พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอยู่” นายวรชัยกล่าว
นายวรชัยกล่าวอีกว่า ยืนยันว่าไม่ใช่
การตีสองหน้า พรรคประชาธิปัตย์อย่ากลัว
เกินเหตุ อย่าหาเรื่องทำลายความชอบธรรม
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะพรรคประชาธิปัตย์
ไม่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ เพราะ
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นกฎหมายช่วยคน ไม่ใช่
ช่วยโจรฆ่าคน

นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ชื่อ พรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช. กล่าว
ถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า ร่างกฎหมายปรองดองเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน ก่อนนำเข้าไปประชุมพรรค
ต้องหารือในคณะทำงานยุทธศาสตร์ของพรรค
ให้แตกผลึกก่อน เชื่อว่าหากจะขอหารือเพื่อ
ให้พรรคมีมติรับรองคงไม่ได้ข้อสรุป เพราะมี
ส.ส.จำนวนมากที่ไม่ใช่แต่เฉพาะ ส.ส.เลือกตั้ง
ที่เท่านั้นไม่เห็นด้วย

“การนิรโทษกรรมให้กับผู้ซึ่งทำร้าย
ประชาชน ทั้งนายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ หาก
พรรคยังคงเดินหน้าต่อจะส่งกระทบต่ออนาคต
พรรคด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณทำให้
สถานการณ์การเมืองมีความร้อนแรง อาจมีการ
ออกมารวมมือต่อต้าน ปิดล้อมรัฐสภา เนื่องจาก
แนวร่วมเลือกตั้งก็คัดค้าน และกลุ่มพันธมิตรฯ
ก็จะออกมาเคลื่อนไหว เกิดศึก 2 ด้าน ซึ่งไม่เป็น
ผลดีต่อรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย

วัตถุประสงค์ของกฎหมายปรองดอง
ถือว่าดี แต่ก็มีปัญหาอยู่ ถ้านิรโทษกรรมคนสั่ง
ฆ่าประชาชน ญาติพี่น้องของคนเลือกตั้งและ
แนวร่วมคงยอมรับไม่ได้ หากตั้งต้นเดินหน้าต่อ
พรรคก็จะเสียมวลชนคนเลือกตั้งไป ดังนั้นหาก
มีการนำร่างดังกล่าวเข้าสู่สภา ผมและ ส.ส.
เลือกตั้งของพรรคจะไม่ไหวตสนับสนุนร่าง
กฎหมายปรองดอง เชื่อว่าจะมี ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อ
กับกฎหมายปรองดองก็จะไม่ร่วมสนับสนุน แต่
สาเหตุร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย เพราะเกรงใจ
ร.ต.อ.เฉลิม และนายพิรพันธุ์ พาลุสุข ที่มาร่วม
ล่ารายชื่อ ส.ส. แต่ส่วนลึกแล้วก็ไม่เห็นด้วย
แกนนำคนเลือกตั้งไม่ได้หวังที่จะได้รับประโยชน์
จากนิรโทษกรรมเพื่อให้พ้นผิด และหวังจะใช้
กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดี ที่สำคัญ
หากเปรียบเทียบคดีความผิดระหว่างแกนนำเลี้
องกับนายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ รวมถึงแกนนำ
พันธมิตรฯ ที่บุกยึดทำเนียบรัฐบาลและสนามบิน
สุวรรณภูมิแล้ว แกนนำคนเลือกตั้งถือว่ามีความ
ผิดที่เบากว่ามาก” นายก่อแก้วกล่าว

พท.ตีสองหน้า กม.ปรองดองต่อ

นายพนอด ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า ตามที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหา พ.ต.ท.

ทักษิณลับขาตลก โดยสั่งให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่
บำรุง เสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดองเข้าสู่สภา
ทันที ที่พรรคเพื่อไทยมีมติสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรมของนายวรชัยว่า ขอปฏิเสธข้อ
กล่าวหาว่า พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้
ร.ต.อ.เฉลิมหรือ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอกฎ
หมายดังกล่าว การดำเนินการเป็นเอกสิทธิ์
ของ ส.ส. ทำตามรัฐธรรมนูญ ไม่อยากให้ฝ่าย
ค้านโยนทุกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำ
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งที่พูดชัดเจนในการโฟน
อินในวันที่ 19 พ.ค.ว่า สนับสนุนร่างกฎหมาย
นิรโทษกรรมของนายวรชัย และต้องการเห็น
พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
และติดคุกอยู่ ให้ได้รับการปล่อยตัว
เพราะผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นอาชญากร และเน้น
ว่าไม่ต้องเป็นห่วง แม้จะไม่ได้รับความเป็น
ธรรมก็ตาม แปลกใจที่เวลาเขาทำรัฐประหาร
และฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดย
ประชาชนทิ้งไป นักการเมืองฝ่ายค้านไม่ออก
มาไว้วางย แต่พอมีการเสนอกฎหมายตาม
ขั้นตอนของรัฐธรรมนูญในระบอบรัฐสภาที่ถูก
ต้อง กลับออกมาสั่งเสียกันเต็มไปหมด ทั้งๆ
ที่กฎหมายปรองดองต้องผ่านสภา ทั้งสภาผู้แทน
และวุฒิสภา จึงจะใช้บังคับได้ ส.ส.ฝ่ายค้านมี
สิทธิ์ไม่เห็นด้วยหรือมีสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมเหมือน
กฎหมายทั่วไป

“สิ่งที่ พ.ต.ท.ทักษิณอยากเห็นในขณะนี้
คือการสร้างประชาธิปไตยและความยุติธรรม
เพื่อนำไปสู่ความปรองดองในบ้านเมือง อยาก
เห็นประเทศไทยเดินหน้าเพราะเราเสียโอกาส
จากการรัฐประหาร และความไม่มั่นคงและ
ต่อเนื่องของรัฐบาล เราต้องเคารพการตัดสินใจ
ของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือก

ตั้ง พรรคฝ่ายค้านควรเอาเวลาไปคิดนโยบาย
ดีๆ มาสู้กัน มากกว่าการหมกมุ่นกับภารกิจ
พ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งๆ ที่ประชาชนได้ปฏิเสธ
แนวทางนี้ในทุกการเลือกตั้ง ขออย่าว่าท่าน
อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้ามากกว่าประโยชน์
ทางการเงินและความสบายส่วนตัว อยากเห็น
ความปรองดองทางการเมือง ไม่ใช่การป้อง
ร้ายในบ้านเมืองอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้”
นายพนอดกล่าว

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค
เพื่อไทย กล่าวเรื่องเดียวกันนี้ว่า พรรคยืนยัน
ว่ามีมติให้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของ
นายวรชัย หาก ส.ส.เสนอเรื่องพ.ร.บ.ปรองดอง
เข้ามาก็ทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรคจะ
อย่างไร เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของ ส.ส.ในการเสนอ
ไม่เกี่ยวกับพรรคหรือรัฐบาลตามที่นายนิพิฏฐ์

อินทรมงขัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
ระบุว่า เป็นเกมการลับขาตลกของพรรคเพื่อ
ไทย ถือเป็นการจินตนาการล่วงหน้า

ด้านททที่ฝ่ายค้าน นายชวนนท์ อินทร
โกมาลย์สุด แถลงเรื่องนี้ว่า เป็นการหลอก
หลวงคนเลือกตั้ง เพราะส่วนหนึ่งมีการดำเนิน
การที่จะเอาผิดนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ แต่
ส่วนหนึ่งมีการดำเนินการที่จะออก พ.ร.บ.ที่
จะล้างผิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และแกน
นำ นปช. ซึ่งจะมีผลทำให้รวมถึงนายอภิสิทธิ์
และนายสุเทพไปด้วย เพราะส่วนหนึ่งคนพวก
นี้รู้ว่าการเอาผิดนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ
นั้นไม่สามารถกระทำได้จริง ซึ่งในขั้นแรกอาจ
จะมีการบิดเบือนกระบวนการขั้นแรกไปได้
คือ ตำรวจ ดีเอสไอ หรือพนักงานอัยการ แต่
เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วข้อเท็จ
จริงจะออกมาว่าไม่มีความผิด เพราะการกระ
ทำการทุกขั้นตอนมีกฎหมายรองรับ

“กลับกัน 24 แกนนำ ซึ่งโดนคดีก่อการ
ร้ายจะเป็นคนติดคุกเอง เพราะคดีมีอัตราโทษ
สูงถึงขั้นประหารชีวิต อยากเรียกร้องให้คนเลี้
องที่ถูกหลอกใช้มาอย่างน้อยก็ 4 ปี ว่าจะตาย
หรือจริง ถ้าไม่ออกมาต่อต้านกฎหมายที่ออกมา
ล้างผิดให้กับทุกคน และสักวันหนึ่งผู้เสียชีวิต
ทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่ทหาร ก็จะถูกลบจาก
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย เพราะผู้ใช้อำนาจ
ก็จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่และล้มล้างความ
ผิดให้กับตัวเอง หรือแม้กระทั่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับ
ของนายวรชัย ก็เป็นแค่การเบี่ยงเบนความ
สนใจเพียงเท่านั้น ในสภา นายวรชัยเสนอร่าง
เพื่อล้างผิดให้กับประชาชน แต่อีกมือกลับไป
ลงนามล้างผิดฉบับของ ร.ต.อ.เฉลิม จึงอยากให้
พี่น้องเลือกตั้งได้ดูคดีว่าถูกหลอกใช้ ถ้าปล่อย
ให้กฎหมายล้างผิดผ่านไปได้ สักวันอาจจะมี
คนที่เป็นคนฆ่าประชาชนออกมาเผยตัวตนที่สี
แยกราชประสงค์ แต่เราไม่สามารถดำเนินการ
เอาผิดอะไรได้เลย” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
กล่าว

เวทีปรองดอง ห้ามพูดเลี้ยว-แดง

ด้านนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตร
ชาย พ.ต.ท.ทักษิณ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
Oak Panthongtae Shinawatra ว่า “ผมยินดี
สนับสนุนกฎหมายปรองดอง ฉบับใดก็ได้ที่ไม่
ปรองดองกับมาตรา 99 ศพครับ”

โดยระบุว่า “เหตุผลและความจำเป็น
ที่ผมนต้องสนับสนุน พ.ร.บ.ปรองดองฉบับใด
ฉบับหนึ่ง ก็คือ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การกระ
ทำแบบสองมาตรฐาน ได้ฝังรากไว้ทั้งในรัฐ
ธรรมนูญ, องค์กรอิสระ, กระบวนการยุติ
ธรรมบางส่วน ทำให้การตัดสินและพิจารณา

เรื่องต่างๆ ผิดเพี้ยนไป ทำให้มีกลุ่มบุคคล
ในสังคมไทย ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1.ผู้ที่ได้เปรียบจากผลพวง 2 มาตรฐาน 2.ผู้ที่
ถูกกระทำจากผลพวง 2 มาตรฐานนี้ และ
3.กลุ่มผู้ที่อยู่ตรงกลาง แต่ได้รับผลกระทบจาก
ข้อขัดแย้งของคนทั้ง 2 กลุ่ม แนวทางแก้ไขใน
มุมมองของผมคือ ต้องมีการล้างไพ่แล้วเล่นกัน
ใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ที่ผ่านการปรังรส
จากเผด็จการ รวมถึงการลงโทษเอาผิดกันแบบ
2 มาตรฐาน ต้องมีการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง
ยุติธรรม ดังนั้นการที่จะทำให้บ้านเมืองสงบ
ได้ คนทุกกลุ่มแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตน
ไม่ต้องมาเรียกร้องสิ่งใดอีก ก็คือการคืนความ
เป็นธรรมให้กับมวลชนทุกคนครับ เหตุการณ์
วุ่นวายต่อเนื่องก็ให้จบกันไป แต่สำหรับคนที่
สังหารฯ จนพี่น้องไทยต้องตายไปเกือบร้อยศพ
นั้น ควรต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีที่ให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย คำว่า “ปรองดอง” ความ
หมายตรงข้ามกับคำว่า “แตกแยก” โดยสิ้นเชิง
ดังนั้น “กฎหมายปรองดอง” ต้องเป็นจุดเริ่ม
ของความสงบในบ้านเมือง

วันเดียวกันนี้ ที่โรงแรมรามารักษ์เดินส์
ถนนวิภาวดีรังสิต คณะกรรมการประสาน
และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ป
คอปป.) จัดเวทีประชาเสวนา “พูดจาหาทางออก
ประเทศไทย” รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 2 โดยมีนาย
สุชุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากร
บรรยายให้ผู้ร่วมอบรมกว่า 200 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วิชาชีพต่างๆ
เอ็นจีโอ ที่คัดเลือกมาจากจังหวัดแต่ละภาคไป
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางพูดจาหาทางออกในรูป
แบบประชาเสวนาจำนวน 108 เวทีทั่วประเทศ

นายสุชุมกล่าวว่า การจัดงานเพื่อสาน
สันติภาพ ลดความขัดแย้ง และหาทางออก
ให้ประเทศไทย หลากภาคอาจเบาใจ แต่ภาค
ใต้อาจจะหนักใจ จึงอยากให้วิทยากรอาชีพ

ให้ถามตอบเน้นความจริงใจ ไม่ต้องมีสำนวน
ให้ตอบแบบชื้อๆ ตรงๆ เพราะประชาชน
เอียนจากวาทกรรมจากนักการเมืองแล้ว ซึ่ง
โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อนที่จะมีการเสนอ
ร่าง พร.บ.ปรองดอง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โทรศัพท์
มาหาหรือว่าให้ตนบรรยายอย่างเป็นทางการ ทำให้
ครั้งนี้จึงเป็นทางออกเพื่อค้นพบ โดยไม่มีการ
กำหนดวาระ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมๆ ทั้งนี้
เมื่อได้ผลสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะมีการ
ทำแผนสรุป เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงของทุก
หน่วยงาน

ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว นางจิตรา
ดุษฎีเมธา อาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย
หัวข้อ “เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการจัดเวที
ประชาเสวนา พูดจาหาทางออกประเทศไทย”
ว่า ความแตกต่างคือความสวยงาม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้ความแตกต่างด้าน
หนึ่งเป็นความท้าทายกับบุคคลที่หลากหลาย ที่
สำคัญการจัดงานให้วิทยากรใช้ภาษาเชิงบวก
ในการบรรยายให้ติดปาก เพื่อให้บรรยากาศ
นี้ หรือบางครั้งอาจมีคนคิดว่าเราเป็นพวก
รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ให้คำนึงถึงการใช้ท่าทาง
และเสียงอย่างระมัดระวัง หรือให้ฟังอย่าง
สรุปความ ไม่ใช่ออกติเข้าใส่ และอย่าพูดเรื่องสี
เหลือง สีแดงใดๆ เช่นกัน.